



ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม

เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

ตามข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มระบาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบใหม่) มีคำสั่งให้โรงเรียนทุกโรงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และปฏิบัติตามข้อสั่งการข้างต้น โรงเรียนเพชรพิทยาคมจึงประกาศมาให้ทราบดังนี้

๑. โรงเรียนประกาศปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้นได้รับคำสั่ง หรือข้อสั่งการของโรงเรียนเพชรพิทยาคมในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. การจัดการเรียนการสอน ให้ครูประจำรายวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หรือมอบหมายใบงาน ใบกิจกรรม ให้นักเรียนทำหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่บ้าน ตามตารางเรียนปกติ และมอบหมายให้ผู้ปกครองช่วยติดตามดูแลการเรียนของนักเรียน

๔. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่พักอาศัย และเดินทาง ไป-กลับ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ให้สังเกตอาการอย่างน้อย ๑๔ วัน และดำเนินการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค และรายงานให้โรงเรียนทราบ โดยให้ติดตามข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง

๕. ผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด ในเวลาราชการตามปกติ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือติดต่อประสานงานได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๑๔๕๓, ๐๕๖-๗๒๒๒๐๘ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ <http://www.pks.ac.th> และเฟสบุ๊ก <https://www.facebook.com/pksallevnt> ของโรงเรียนเพชรพิทยาคมต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม